



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนศูนย์รับเรื่อง การให้บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด - ๑๙ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายการเยียวยา ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการให้ข้อมูลศูนย์รับเรื่อง การให้บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด - ๑๙ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เพื่อช่วยเหลือในการลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขยายระยะเวลาให้กับนักศึกษาภาคปกติ ที่ต้องการลงทะเบียนศูนย์รับเรื่อง การให้บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด - ๑๙ เพิ่มเติม โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกินวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ นักศึกษาที่ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือตามมาตรการนี้ จะได้รับยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า และขยายเวลาการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ดังนี้

สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชำระค่าลงทะเบียนเรียน จากเดิมภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๖๑ รหัส ๖๒ และรหัส ๖๓ ชำระค่าลงทะเบียนเรียน จากเดิมภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๖๔ และนักศึกษาหลักสูตรอื่น ชำระค่าลงทะเบียนเรียน จากเดิมภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศก่อนหน้านี้ไว้แล้ว แต่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ตามประกาศฉบับนี้ หากมาชำระหลังกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการรับการเยียวยาช่วยเหลือดังกล่าว และนักศึกษาจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน พร้อมชำระค่าปรับในการลงทะเบียนเรียนล่าช้า

ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนศูนย์รับเรื่อง การให้บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด - ๑๙ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข)

อธิการบดี